



Title :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงอรรถพิเศษ ปีที่ 26 ฉบับที่ 0458 หน้าที่ 6
Date :	เดือน พฤษภาคม - พ.ศ. 2556

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มพล. ต้อนรับสำนักแพทย์ กทม. ดูงานระบบบริหารองค์กร



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) ให้การต้อนรับ นายสามารถ ต้นอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของ มพล. ณ ห้องประชุมต๋อยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี มพล. ตามที่สำนักการแพทย์ได้จัดอบรมหลักสูตร บริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 5 โดยในหลักสูตรได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมมีความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงได้เลือก มพล. สถานที่ศึกษาดูงานตามเป้าหมายของหลักสูตร

มพล.คว้ารางวัล M-I-T iAward : 'ซีมีโอ' มอบแก่ มหาวิทยาลัยที่ 'โดดเด่น' ด้านโครงการแลกเปลี่ยน นศ. มาเลเซีย-อินโด-ไทย



ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน

มพล.ปลื้ม รพ.รัฐ-เอกชน ขานรับบัณฑิตพยาบาล



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศ การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 74 คน เข้ารับมอบหมวกพยาบาลและ เข็มวิทยฐานะ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความพร้อมในการปฏิบัติงานด้าน สุขภาพของประชาชนต่อไป โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพิธี โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มพล. กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 และว่าการเรียนตลอด 4 ปี มีความเหนื่อยยากและต้องใช้ความ พยายามเป็นอย่างมากที่จะทำให้ตนเองบรรลุเป้าหมายสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็น พยาบาล จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนตระหนักไว้ว่า วิชาชีพพยาบาลนั้น มีเกียรติและมีคุณูปการต่อผู้คนและสังคมโดยรวม ขอให้มีความภาคภูมิใจใน วิชาชีพของตนเองและสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมา

นักศึกษาเกาหลีจาก มพล. ยอดเยี่ยม คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) เปิด เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักศึกษาเกาหลี น.ส.ยูนฮี ขอย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก สาขาสาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มพล. ได้รับรางวัลชนะเลิศ